



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุภาพร สีส่อง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์
๒	นางอรุณา เจตนะเสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายสามารถ ตันอริยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอรญา เจตนะเสน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๘๑๕๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอรุณา เจตนะเสน

ตำแหน่งที่จะขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวักดี ชูตินธร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปกรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๕๐ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้างสิทธิการรักษาชำระเงินเอง มีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด มานาน ๑๐ ปี ปฏิเสธการแพ้ยา ให้ประวัติแพ้กุ้ง โดยมีอาการเป็นลมพิษผื่นคันตามร่างกายหลังจากรับประทานกุ้งไม่เคยได้รับการผ่าตัดใดๆในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อและโรคทางพันธุกรรม อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล ตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ไอมีเสมหะเป็นสีเหลืองข้น จำนวนมาก พ่นยาเวโนโกลินชนิดพ่น (Ventolin MDI) ครั้งละ ๒ ที จำนวน ๒ ครั้ง มาจากบ้านแล้วอาการเหนื่อยไม่ดีขึ้น จากการตรวจร่างกายพบว่า ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อย ฟังปอดได้ยินเสียงวี๊ด (Wheezing) ทั้งสองข้าง ปลายมือปลายเท้าซีดวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด ๙๒% อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๖ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้พ่นยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอย เวโนโกลินเนบูล (Ventolin nebul) ๑ ครั้ง พร้อมรายงานแพทย์ทราบ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการแล้ววินิจฉัย เป็นโรคหอบหืดให้พ่นยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอย เวโนโกลินเนบูล (Ventolin nebul) สลับกับพ่นยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอยเบอราดูอลเนบูล (Beraduol nebul) ติดต่อกัน ๓ ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกัน ๑๕ นาทีและฉีดยา เดกซาเมทาโซน (Dexamethazone) ขนาด ๘ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทันที ขณะพ่นยาจัดให้ออนสิระสูง ดูแลให้ออกซิเจนทางจมูกในช่วงพัก ระหว่างการพ่นยาในอัตราการไหล ๓ ลิตรต่อนาที ประเมินอาการวัดสัญญาณชีพเป็นระยะ ติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมติดตามผลการให้ยา และผลข้างเคียงของยาที่ได้รับ จากการประเมินผลหลังได้รับยาพ่น และยาฉีดตามแผนการรักษา และให้การพยาบาล ผู้ป่วยหอบเหนื่อยน้อยลง อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ยังนอนราบไม่ได้ ฟังปอดยังได้ยินเสียงวี๊ด (Wheezing) ทั้งสองข้าง วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด ๙๕% ไม่มีปลายมือปลายเท้าเขียว ผู้ป่วยนอนรับการรักษา ที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา ๓ ชั่วโมง แพทย์รับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยหญิง HN ๒๕๕๖ / ๕๔ AN ๓๙๗๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ย้ายไปหอผู้ป่วยหญิง เวลา ๑๗.๐๐น. พุดคุยอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแผนการรักษา และร่วมตัดสินใจในการรักษาของแพทย์ ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๕/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ๙๕ % รายงานแพทย์และส่งเวรพยาบาลที่หอผู้ป่วยหญิงเพื่อให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาต่อไป

โยชน์ที่ได้รับ

- ๑. ทราบถึงปัญหา พยาธิสภาพ และการดำเนินโรคอย่างถูกต้อง
- ๒. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ๓. ลดอัตราการกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำด้วยโรคเดิม

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ในการในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

- ๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุ การดำเนินโรค อาการ การป้องกัน การกำเริบของโรคหอบหืดได้อย่างถูกต้อง
- ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ลดอัตราการเกิดภาวะหอบเฉียบพลัน
- ๓. เพื่อลดอัตราการกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑. ผู้ป่วยมีความรู้ในภาวะของโรคและไม่เกิดภาวะหอบเฉียบพลัน
- ๒. ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับแบบแผนการดำเนินชีวิต
- ๓. ป้องกันการเกิดภาวะหอบหืดเฉียบพลันและลดอัตราการกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาล